

Kaigo là công việc hỗ trợ chăm sóc 「cuộc sống của con người」.

Nhân viên phúc lợi Kaigo đóng một vai trò quan trọng như một chuyên môn.

Kaigo là một công việc coi trọng và chăm sóc người khác, gần gũi chân tình. Đó là hỗ trợ những việc mà người đó không thể thực hiện được để duy trì cuộc sống sinh hoạt cá nhân của người đó.

Nhật Bản là một trong những quốc gia trên thế giới có dân số già hóa tăng, và người cần được chăm sóc ngày càng gia tăng. Nhân viên phúc lợi Kaigo yêu cầu phải có kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp. Trong tương lai, nhân viên phúc lợi Kaigo sẽ đóng vai trò quan trọng không chỉ ở Nhật Bản mà cả trên thế giới. Bạn có muốn làm công việc Kaigo chăm sóc hỗ trợ người khuyết tật và người cao tuổi đang ngày càng gia tăng này không? Chắc chắn bạn có thể nhìn thấy sự trưởng thành của chính bản thân mình ở đó.



Quá trình học tập

TRƯỜNG CHUYÊN MÔN PHÚC LỢI TOÀN CẦU TAHARA KHOA TIẾNG NHẬT

HỌC LÊN

Học tiếp lên Khoa phúc lợi Kaigo của Trường chuyên môn bao gồm trường chúng tôi, hướng đến mục tiêu thi đỗ kỳ thi quốc gia Nhân viên phúc lợi Kaigo

Trình độ N4

Khóa học
1 năm

Trình độ N3

Khóa học
6 tháng

Học tiếp lên Khoa phúc lợi Kaigo

Dự thi Kỳ thi quốc gia Nhân viên phúc lợi Kaigo ※1
Tư cách cư trú 「Kaigo」

LÀM VIỆC

Mục tiêu lấy tư cách cư trú 「Đặc định kỹ năng」 (Kaigo),
làm việc cho các Cơ sở chăm sóc Kaigo.

Trình độ N5

Khóa học
1 năm
6 tháng

Tư cách cư trú 「Đặc định kỹ năng」 ※2

Làm việc tại các Cơ sở người cao tuổi, Cơ sở người khuyết tật..vv

※1 Kỳ thi quốc gia Nhân viên phúc lợi Kaigo là gì

Chứng chỉ quốc gia 「Nhân viên phúc lợi Kaigo」 của Nhật Bản là một chứng chỉ chứng nhận chuyên gia có kiến thức và kỹ năng về Kaigo kiểu Nhật tiên tiến trên thế giới. Đây được kỳ vọng sẽ đóng vai trò tích cực ở châu Á, nơi dân số đang dần già đi trong thời gian tới. Kỳ thi được tổ chức vào tháng 1 hằng năm.

※2

Đặc định kỹ năng là gì

Đây là loại Visa mới được thiết lập vào tháng 4 năm 2019 dành cho người lao động có kiến thức và kỹ năng nhất định làm việc như nguồn nhân lực tức thời. Đặc định kỹ năng số 1 được cho phép làm việc trong 5 năm, và bạn có thể lấy Visa này nếu thi đỗ kỳ thi tiếng Nhật và kỳ thi Kaigo.